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11 manns mættir á staðnum, auk þeirra sem voru í live streymi á Facebook

Viðburðir skólaárið 2022-23
Farið yfir viðburði 22-23 - sjá glærur:
https://drive.google.com/file/d/1UkoGIuppOwkL4vGEZdIpT_UVRV7yI_H6/view?usp=sharing

Ársreikningur 2022
Gjaldkeri fer yfir ársreikning - sjá ársreikning:
https://drive.google.com/file/d/1DVall8E4_4eA6Fwt8IlhthwLbMvo7zfn/view?usp=sharing

Kom ábending að styrkir til árganga væri sama upphæð, þrátt fyrir að nemendafjöldi væri
mismunandi. Hentar t.d. illa þegar keypt eru páskaegg og kostnaður mis-mikill eftir árgöngum

Spurt út í af hverju ekki sé hægt að nýta árganga-styrki milli anna, ef ekki er nýttur fyrri styrkur.
Bæði er flóknara fyrir stjórn að halda utan um kostnaðinn þannig og einnig er verið að ýta undir
að árgangurinn hittist oftar. Því eru styrkirnir frekar fleiri og lægri, en færri og hærri.

Stjórnarkjör
Almennt 7 í stjórn og helmingur heldur áfram milli ára. Í ár eru 4 að hætta en aðeins 2 sem sitja
áfram eftir í stjórn (einn datt út í haust), Hólmfríður og Ingibjörg.
Góð rekstrarskilyrði til að gera næsta vetur skemmtilegan og áhugaverðan. Starfið innan
foreldrafélagsins er áhugavert og gefandi, auk þess sem það gefast önnur tækifæri, t.d. að sitja í
stjórn SAMMOS og skólaráði.

https://drive.google.com/file/d/1UkoGIuppOwkL4vGEZdIpT_UVRV7yI_H6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVall8E4_4eA6Fwt8IlhthwLbMvo7zfn/view?usp=sharing


Foreldrar hvattir til að hafa samband við núverandi stjórn ef þeir hafa áhuga á að vera í stjórn
næsta árs.

Félagsgjöld 2023-24
Ákvörðun félagsgjalda - tillaga samþykkt. Félagsgjöld eins næsta ár og var í ár, 2.500 kr per önn

Rædd fjármögnun leiktækja á skólalóð. Stjórn foreldrafélags leggur til að foreldrafélagið komi að
fjármögnun leiktækis til móts við bæjaryfirvöld og/eða styrktaraðila.
Kom í ljós á skólaþingi að nemendur vilja bæta skólalóðina og fá ný leiktæki.
Í umboðsferli eru lagfæringar á lóðinni en ekki stærri leiktæki í plönum hjá bænum.

Árgangafulltrúar
Árgangafulltrúar - sjá lýsingu á starfi í glærum.
Stjórn hvetur foreldra til að vera með í þessu hlutverki.

Foreldrarölt í sumar er 1.maí-1.september. Lagt af stað 23:15 og tekur um klukkustund.
Mikilvægt að foreldrar séu sýnilegir á þessum tíma.
Gott tækifæri til að kynnast öðrum foreldrum líka og góð hreyfing.

Stjórn næsta skólaárs
Tillaga borin undir alla á fundinum að stjórn fái umboð til að fullmanna í stjórn, þann fjölda sem
vantar í, ef ekki fæst nægur fjöldi til að kjósa í stjórn. Tillaga samþykkt.

Styrmir Erlingsson, faðir barna í 2.bekk og Bæjarfelli, býður sig fram í stjórn næsta árs. Styrmir
fær lófatak gesta.

Jón Þór Ragnarsson, faðir barna í 8.bekk, býður sig fram í stjórn næsta árs. Jón Þór fær einnig
lófatak gesta.

Hólmfríður býður sig fram í SAMMOS, en SAMMOS biður um að fá á hreint nú, áður en
skólaárinu lýkur, hverjir verða í stjórn SAMMOS á næsta ári, til að hægt sé að stofna til fundar
sem fyrst á haustönn. Vantar einn aðila til viðbótar í stjórn SAMMOS.

Gjafir frá foreldrafélagi
Stjórn afhendir Rósu skólastjóra gjafir frá foreldrafélaginu eftir fund. Bálpönnu, útiketil, Cricut
skurðavél og brennipenna.
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